

Theo Luật thương phẩm hóa máy móc dùng trong nhà đặc định (Luật tái sử dụng đồ điện gia dụng), có 4 hạng mục hàng hóa có gắn nghĩa vụ tái sử dụng, và không thể thu gom, xử lý hay vứt ở thành phố. Xin hãy nhờ trực tiếp các cửa hàng bán đồ điện gia dụng, đơn vị được cấp phép thu gom, vận chuyển để họ xử lý giúp.

○ Sản phẩm là đối tượng của luật tái chế đồ điện gia dụng



○ Cách thức vứt bỏ sản phẩm là đối tượng của luật tái chế đồ điện gia dụng

Xin hãy xử lý nó bằng một trong hai cách thức.

Cơ sở thu gom và vận chuyển được thành phố cấp phép:	<p>◎ Xin vui lòng liên hệ tới cơ sở thu gom và vận chuyển.</p> <p>※ Sẽ tốn phí tái chế đồ điện gia dụng + phí thu gom và vận chuyển</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (Công ty cổ phần) Hoshiyama 小林市細野2633-1 23-1030 ● (Công ty cổ phần) Nhôm Kobayashi 小林市南西方5930 27-0070
Cửa hàng buôn bán đồ điện gia dụng	<p>◎ Yêu cầu đến cửa hàng buôn bán điện gia dụng.</p> <p>※ Sẽ tốn phí tái chế đồ điện gia dụng + phí thu gom và vận chuyển</p> <p>※ Về chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp đến cửa hàng buôn bán đồ điện gia dụng.</p>
Nơi thu gom được chỉ định	<p>◎ Nhất định liên hệ tới nơi thu gom được chỉ định trước rồi sau đó mới mang trực tiếp đến.</p> <p>※ Sẽ tốn phí tái chế đồ điện gia dụng</p> <ul style="list-style-type: none"> ● (Công ty cổ phần) Taishin Tetsugen – Chi nhánh Miyakonojo (Thị trấn Tohoku, thành phố Miyakonojo) 都城市都北町5082-1 0986-47-1631 ● (Công ty cổ phần) Văn phòng kinh doanh Hakuunsha Miyakonojo (Oide, Thị trấn Takajo, thành phố Miyakonojo) 都城市高城町大井手2050-8 0986-58-4799

● Xử lý máy vi tính dùng cho gia đình (bao gồm cả màn hình)

Dựa trên Luật khuyến khích sử dụng hiệu quả tài nguyên (tái chế PC), máy vi tính dùng cho gia đình (bao gồm cả các sản phẩm đã qua sử dụng và các sản phẩm tự chế) là bắt buộc được thu gom bởi nhà sản xuất, thành phố không thể thu gom, xử lý thải bỏ chúng. Khi vứt bỏ, vui lòng đăng ký thu gom đến 3 nhà sản xuất sau đây.

Thu gom bởi các nhà sản xuất, v.v.

PC
リサイクル
Luật xúc tiến sử dụng hiệu quả tài nguyên (Luật tái sử dụng máy tính cá nhân) có qui định, máy tính cá nhân dùng ở nhà (gồm cả đồ cũ và đồ tự chế), tùy vào nhà sản xuất sẽ bị gắn nghĩa vụ tái sử dụng, và không thể thu gom, xử lý, vứt ở thành phố. Trường hợp mang đi vứt, xin hãy đăng kí với nhà sản xuất để họ đến thu hồi.

PC
リサイクル
Hiệp hội xúc tiến máy tính 3R
(Pháp nhân đoàn thể xã hội nói chung) 03-5282-7685 (<http://www.pc3r.jp>)

Thu gom bởi một công ty trong thành phố

■ 九州北清(株) 24-1170

(Lưu ý) Nó sẽ được vận chuyển trực tiếp đến công ty. Vui lòng liên hệ trước để biết phương thức vận chuyển và chi phí

Thu gom qua công ty giao hàng tận nhà

Cơ sở được quốc gia cấp phép dựa trên luật tái chế đồ điện gia dụng cỡ nhỏ cung cấp dịch vụ mà trong đó công ty giao hàng tận nhà sẽ đến nhà bạn để thu gom vào ngày và giờ cụ thể đã chỉ định bằng cách đăng ký qua Internet.



【 Quy trình 】

- ① Yêu cầu thu gom đến (công ty cổ phần) Renet Japan Recycle. URL <http://www.renet.jp/>
- ② Đóng gói máy vi tính trong hộp các tông. (thu gom miễn phí cho một hộp các tông đựng máy vi tính.)
(Lưu ý) Có trường hợp tính phí.
● Chỉ giới hạn với hộp các tông dùng cho thu gom có tổng ba cạnh là 140 cm trở xuống và trọng lượng ở mức 20 kg trở xuống.
(Nếu không có thùng các tông, thì có thể đặt mua khi đăng ký [có phí])
- ③ Bàn giao cho công ty chuyển phát đến lấy hàng.

•(Công ty cổ phần) Renet Japan Recycle 052-784-6207



Những máy móc phụ kiện như bàn phím, con chuột, máy in... được phân loại vào rác không đốt.